

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กรุงเทพธุรกิจ

รูปปล่อยกู้ลูกค้า'ได้หวั่น' 'แอลเอชแบงก์'ตั้งเป้าหมีล้าน- เน้นรายใหญ่

เล็งลดให้สินเชื่อบ้าน ต่ำ 4 ล้านหวั่นเสี่ยงสูง

แอลเอชแบงก์เปิด แผนงานปี 61 ตั้งเป้าสินเชื่อโต 10-15% หรือมี สินเชื่อปล่อยใหม่ 2-3 หมื่นล้านบาท มุ่งสินเชื่อ รายใหญ่เป็นหลัก หรือ 70% ของพอร์ตรวม หวังนโยบายอีอีซีดึงดูดการลงทุน เอกชน พร้อมใช้เครือข่ายพันธมิตรซีทีบีซีแบงก์ปล่อย สินเชื่อกลุ่มนักลงทุนได้หวั่น1หมื่นล้านบาท ลดปล่อยสินบ้านต่ำ 4 ล้านเสี่ยงสูง

ต่างชาติขายหุ้นไทยม.ค.สวนตลาดอื่น'ภูมิภาค'

นายภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าเดือน ม.ค. 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 5,468 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และสวนทางกับตลาดตราสารหนี้ของไทยที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ

วอลุ่มเทรดอีทีเอฟไทย'แผ่ว

ตลาดหลักทรัพย์ ประเมินการซื้อขายอีทีเอฟไม่คึกคัก เพราะไม่มีปัจจัยช่วยกระตุ้น หวังเอ็มโอยู เกาหลีใต้ ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ แยมมีกองอีทีเอฟ กลุ่มลุ่มน้ำโขงเข้าจดทะเบียนครั้งแรก

เดลินิวส์

สมคิดดันโมเดลฟูกูโอกะ เปิดการค้า-ลงทุนสู่อีอีซี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างหารือร่วมกับนายฮิโรชิ โอากาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ และนายอาคิระ ฮิคุจิ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ในโอกาสเดินทางและนำเอสเอ็มอีไทยมาโรดโชว์ที่จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ว่า ต้องการใช้โมเดลของเมืองฟูกูโอกะ ไปดำเนินการในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี เนื่องจากเมืองฟูกูโอกะ เปรียบเหมือนเส้นทางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งมีการเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งจากเซี่ยงไฮ้ ฮองกง ไต้หวัน และเมืองฟูกูโอกะ ที่ต้องมีความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งมีการนำองค์ความรู้ระหว่างกันไปพัฒนา

ทพยประกันภัยเยี่ยมได้มาตรฐานทุกระบบ

นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทพยประกันภัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทพยประกันภัย ได้เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของเมืองไทย ที่ได้ใบรับรองมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 27001 : 2013 ทุกระบบด้านไอที สารสนเทศในองค์กรในการดำเนินธุรกิจประกันภัย และระบบการบริหารคุณภาพไอเอสโอ 9001 : 2015 จากองค์กรตรวจรับรองมาตรฐานระดับโลกของประเทศอังกฤษ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ไฟเขียวตักประหยัดพลังงาน บังคับโรงพยาบาล-โรงแรม-ห้างฯ

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบนำเสนอกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.. (บีอีซี) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) วันที่ 7 มี.ค. เพื่อประกาศเป็นมาตรการบังคับใช้ คาดว่า ประกาศใช้ได้ภายในปีนี้ โดยต่อไปอาคารทั้ง 9 ประเภท จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่สามารถก่อสร้างอาคารตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง ของกระทรวงมหาดไทยได้

จ่อออกกม.คุมห้องพัก

นายอุพาร จิวเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า นายสำเริง เมฆเกรียงไกร ประธานคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา จะลงนามในคำสั่งประกาศกำหนดให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เพื่อควบคุมดูแลธุรกิจการให้เช่าห้องพักทั่วประเทศ หลังจากนัดประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกองสัญญาไปปรับแก้ไขคำสั่งเพียงเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความรอบคอบเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนประกาศคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการต่อไป

บาทแข็งส่งรีไฟแนนซ์หนี้นอก

นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปี 61 สบน. จะเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย เพื่อลดต้นทุน พร้อมกับเร่งชำระคืนหนี้ต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงให้และเปลี่ยนมาใช้เงินกู้ภายในประเทศทดแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน โดยที่ผ่านมามีเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สบน.จึงได้เริ่มคืนเงินกู้ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า วงเงิน 3.65 หมื่นล้านบาท และหันมากู้ภายในประเทศแทน ซึ่งแม้ว่าในประเทศจะมีต้นทุนดอกเบี้ยสูงกว่า แต่ก็ปลอดภัยเพราะไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ชูชุกีส่ง'สวีฟท์'ใหม่ ดันยอดขายอีโคคาร์

นายโยจิ มุโรซากะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชูชุกี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ได้เปิดตัว ชูชุกี สวีฟท์ ใหม่ มีให้เลือก 4 รุ่น ราคาระหว่าง 499,000-629,000 บาท พร้อมจัดแคมเปญพิเศษนำรถสวีฟท์คันเดิมมาเปลี่ยนจะได้รับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง 20,000 บาท ได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินจัดโปรแกรม มาย เวย์ ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,999 บาท พร้อมได้เปิดตัวฟรีเซ็นเตอร์ ซาริล ชับปุยส์ นักฟุตบอล และ "วี" วิโอเลต วอเทียร์ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของสวีฟท์ใหม่ คือ กลุ่มลูกค้าวัยทำงาน และเริ่มต้นสร้างครอบครัว

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มติชน

กบง. คาดปีนี้ไฟฟีก 3.1 หมื่นเมกะวัตต์ คุมอาคาร 9 ประเภทอนุรักษ์พลังงาน เอาจริงถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่
อนุมัติก่อสร้าง

กบง. คาดปีนี้ใช้ไฟสูงสุดที่ 3.1 หมื่นเมกะวัตต์ เผยกำลังปรับแผนพีดีพีให้สอดคล้องเทคโนโลยี
นโยบายรัฐ เตรียมบังคับอาคาร 9 ประเภทออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน

เอ็กซิมแบงก์บุกต่อซีแอลเอ็มวี ตั้งเป้าสินเชื่อคงค้างปีนี้แสนล.

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า ตั้งเป้าหมายปีนี้จะสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ไม่ต่ำกว่า 4.7 หมื่นล้านบาท
จากปีที่ผ่านมาปล่อยสินเชื่อใหม่ 4.5 หมื่นล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายสินเชื่อคงค้างของธนาคารเพิ่ม
เป็น 1 แสนล้านบาท หรือเติบโต 9% จากปีที่ผ่านมาที่อยู่ 9.1 หมื่นล้านบาท หรือโต 11% คาดว่า
กำไรสุทธิโต 4-5% หรือคาดว่าจะมีกำไรกว่า 1.4 พันล้านบาท จากปีที่ผ่านมากำไรสุทธิ 1,360 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้น 4.3% ส่วนยอดรับประกันการส่งออกและความเสี่ยงลงทุนตั้งเป้าหมายการ
ดำเนินการปีนี้จะมียอดสะสมรวม 8.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% จากปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 6.59
หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าจะมีระดับหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่อยู่ 3.57%

ก.ล.ต. ชี้ต้องมีเกณฑ์คุมไอซีโอ ป้องกันลงทุน-คาดมี.ค.หน้าจะคลอด

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. เตรียมเสนอผลการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลการระดมทุน
ด้วยเหรียญดิจิทัล (ไอซีโอ) ที่เป็นหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางกำกับดูแลภายในเดือนมีนาคมนี้ ขณะเดียวกัน ก.ล.ต.
ยังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ต่างๆ สำหรับการวางแนวทางดูแล
เงินสกุลดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) เพื่อเสนอต่อคณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ ก.ล.ต. ต่อไปภายใน
1 เดือน

'เอสซีจีโลจิสติกส์' ตั้งเป้าโต 10% เพิ่มบริการใหม่เจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

นายนิธิ ภัทรโชค ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ตลาดในประเทศ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
เปิดเผยว่า มีแผนผลักดันการเติบโตของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วย 6 กลยุทธ์คือ 1.เปิดการ
บริการแบบวัน สตอป เซอร์วิส 2.ขยายธุรกิจไปยังประเทศในแถบทวีปเอเชีย อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา
อินโดนีเซีย และจีน 3.มีเครือข่ายขนส่งสินค้า คลังสินค้า ทั้งทางบก และทางน้ำ 4.ขยายพื้นที่ให้บริการ
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่เติบโตปีละกว่า
20% 5.พัฒนาแอปพลิเคชันติดตามสถานะสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง และ 6.พัฒนา
ทักษะฝีมือ แรงงานด้านการขนส่งสินค้า ให้มีมาตรฐาน และเน้นความปลอดภัย โดยตั้งเป้ารายได้
รวมที่ 17,000 ล้านบาท หรือเติบโต 10% จากปีที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม 16,000 ล้านบาท และมีแผน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวัน 9 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ใช้งบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อขยายสาขา ทั้งรูปแบบบีทูบี และรูปแบบบีทูซี นอกจากนี้ได้ร่วมกับกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเครือข่ายรถบรรทุกเพื่อให้บริการรถบรรทุกและเรือส่งสินค้าเพื่อจัดส่งให้รวดเร็วขึ้น และมีแผนจะเปิดบริการใหม่เพื่อรองรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ บริการขนส่งสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์กีฬา และบริการฟาร์มทูเทเบิล โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร โอท็อป และเอสเอ็มอี ในการใช้นวัตกรรมควบคุมอุณหภูมิการขนส่งอาหาร และสินค้าเกษตร ให้ถึงมือผู้รับอย่างสดใหม่ และเพื่อลดต้นทุน

ไทยรัฐ

ตรุษจีน-วาเลนไทน์คึกคัก! ม.หอการค้าชี้เงินสะพัดทะลุ 5.6 หมื่นล. รอบ 10 ปี

ม.หอการค้าไทย เผยตรุษจีนคึกคักเงินสะพัด 5.6 หมื่นล้านบาท สูงสุดนับแต่เริ่มสำรวจเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนแห่ซื้อของขวัญ-ทำบุญเพิ่มขณะที่วาเลนไทน์ปีนี้ เงินสะพัดสูงสุดเช่นกัน ด้านกรุงเทพมหานครร่วมกับปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการผลิตเนื้อสัตว์ปีก สร้างความมั่นใจผู้บริโภคช่วงตรุษจีน ส่วนบิกซีพีเอฟคาดซุกไหว้ตรุษจีนปีนี้โต 10-15%

ขงคุมเข้มอาคารประหยัดพลังงาน งดพ.ร.บ.ขู่ฝ่าฝืนไม่อนุญาติเด็ดขาด

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการออกกฎกระทรวงพลังงาน เรื่องการกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ....ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เสนอ เพื่อเป็นมาตรการบังคับใช้ขั้นต่ำกับอาคารขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณการใช้พลังงานสูงก่อน และจะทยอยบังคับใช้กับอาคารทั้ง 9 ประเภท ภายใน 3 ปี และจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาเห็นชอบในวันที่ 7 มี.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาต่อไปเพื่อประกาศใช้ภายใน 120 วัน หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาติให้มีการก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

หอมมะลิถิ่นฟุงราคาพุ่งรอบ 5 ปีแค่มีนาไทยส่งออก 1.2 ล้านตัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกในประเทศสูงขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกข้าวไทยในเดือน ม.ค.61 สูงถึง 1.2 ล้านตัน มูลค่า 578 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเฉลี่ยตันละ 474.91 เหรียญฯ และคิดเป็นเงินบาทตันละ 18,762 บาท ถือเป็นราคาส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่า ทั้งนี้ ส่งผลต่อเนื่องให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศสูงขึ้นโดยข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 17,000-18,000 บาท สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 50% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ.60 ที่เฉลี่ยตันละ 9,500-11,600 บาท ส่วนข้าวเปลือกเจ้าตันละ 8,000 บาท เพิ่มขึ้นจากตันละ 7,300-8,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4% และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,000-11,000 บาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดึงญี่ปุ่นร่วมผลิตสินค้าไบโอเทค

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการหารือขอพระราชทานกับนาย โทะ ชิฮิโระ โอะกะวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ และนายอะกิระ ฮิกุจิ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะใน โอกาสนำคณะหน่วยราชการและนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)โรดโชว์จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ว่า ประเทศไทยต้องการเป็นหนึ่งในเส้นทางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม ไฮเทค (Silicon Sea Belt) ซึ่งมีจังหวัดฟุกุโอกะ เชื่อมโยงกับเซี่ยงไฮ้ ฮองกง และไต้หวัน ขณะเดียวกัน อยากเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของฟุกุโอกะ ไปตั้งในประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันทำการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านไบโอเทค หรือเทคโนโลยีชีวภาพ และไบโออีโคโนมี หรือเศรษฐกิจชีวภาพโดยให้สถาบันนั้นไปตั้งอยู่ในพื้นที่ของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่เรียกว่า เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซีโอ) โดยได้มอบหมายให้สำนักงาน ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไปคืบคิดสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับทางญี่ปุ่นในการนำสถาบันวิจัยของญี่ปุ่นไป ปักหลักในอีอีซี

ลู่สินเชื่อขยายตัว9%ธสน.โดดเด่นเอสเอ็มอีส่งออกซีแอลเอ็มวี

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ปีนี้ตั้งเป้าการขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มขึ้น 9% ซึ่งจะส่งผลให้สิ้นปี 2561 ยอด สินเชื่อคงค้างแตะ 100,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ที่มียอดสินเชื่อ 91,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,114 ล้านบาทเป็นสินเชื่อใหม่ 47,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4-5% โดยวางเป้าหมายนำ ผู้ประกอบการไทยรุกขยายการค้าการลงทุนในตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ด้านพลังงาน สาธารณูปโภค การบริการ และการก่อสร้าง

ได้ข้อสรุปจับ"แท็กซี่รถบ้าน"ขึ้นทะเบียน

นายสุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ทีดีอาร์ไอได้ส่งผลการศึกษารื่องระบบร่วมเดินทาง (Ride Sharing) เช่นแกร็บ (GRAP) และอูเบอร์ ให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แล้ว โดยผลการศึกษา ดังกล่าวได้พิจารณาตัวอย่างจากหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปีนส์ มาเลเซีย ก่อนสรุปเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ใช้ชีวิตติดหรูแต่ขาดส่งบ้าน"แอลเชอแบงก์"หยุดให้กู้ที่อยู่อาศัยต่ำ4ล้าน

เปิดผลสำรวจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปใช้ชีวิตติดหรู จนรายได้ไม่พอรายจ่าย ส่งผล "แอลเชอแบงก์" ประกาศยกธงขาวเลิกปล่อยสินเชื่อบ้านตลาดล่างราคาต่ำกว่า 4 ล้านบาท พบรายได้ ไม่พอผ่อนค่างวด จนกลายเป็นหนี้เอ็นพีแอลต่อจากนี้เน้นจับตลาดกลุ่มกลาง-สูง รักษาสินเชื่อรวมไว้ ที่ 27,000 ล้านบาท

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หอการค้าไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

"อินทัช"ชู"เอไอเอส"สดใสปีนีรายได้ผู้

นายเอนก พนาภิชน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปี 2561 บริษัทจะยังคงดำเนินการตาม 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ, สร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ, การเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจและการพัฒนาองค์กรที่เน้นสร้างผลสัมฤทธิ์ที่แข็งแกร่ง โดยปี 2560 อินทัช มีกำไรสุทธิ 10,673 ล้านบาท เป็นส่วนแบ่งกำไรจากเอไอเอส ซึ่งเป็นบริษัทลูก 12,126 ล้านบาท โดยรายได้ของเอไอเอสมาจากบริการข้อมูล (ดาต้า) ที่เพิ่มขึ้น 19% และรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ภายใต้แบรนด์เอไอเอสไฟเบอร์ เพิ่มขึ้น 264%

"โกลเด้นแลนด์"ผนึกเฟรเซอร์พัฒนาที่อยู่อาศัยหวังขึ้นท็อป5อสังหาฯไทย

นายชนพล ศิริชนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือโกลเด้นแลนด์ (GOLD) เปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งมีธุรกิจหลักอาศัยที่อยู่อาศัยโครงการเชิงพาณิชย์กรรม เป็นต้น หวังเพิ่มศักยภาพสู่การเติบโตเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 5 อันดับแรก ของประเทศเนื่องจากทางเฟรเซอร์ส ซินเนอร์จี มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและบริหารจัดการสินทรัพย์หลากหลายประเภท

เสียงคุณสอง"ไอซีโอ-เงินดิจิทัล"ก.ล.ต.เร่งออกกฎเหล็กดูแลมี.ค.นี้

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เตรียมจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นการกำกับดูแลไอซีโอที่เป็นหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางกำกับดูแลในเดือน มี.ค.นี้ ขณะที่กำลังพิจารณาข้อกฎหมายและการวางแนวทางดูแลคริปโตเคอเรนซี หรือเงินดิจิทัลเพื่อเสนอคณะทำงานร่วมที่มีกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และก.ล.ต.ภายใน 1 เดือน

เปิดตัว"ซูซูกิสวีฟท์ใหม่"รุ่น3 เดือนเกมรุกตลาดรถอีโคคาร์

นายโยจิ มุโรซากะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดตัว "ซูซูกิ สวีฟท์ใหม่" (All New Suzuki SWIFT) เจเนอเรชั่นที่ 3 ของรถซูซูกิ ซึ่งเป็นรถประกอบในประเทศไทย สำหรับรถซูซูกิ สวีฟท์ นับเป็นรถรุ่นสำคัญของซูซูกิระดับโลก เพราะแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของซูซูกิด้านรถยนต์คอมแพคต์และความทุ่มเทในการสร้างสรรค์รถยนต์ที่มีทั้งดีไซน์สวย ทันสมัย และความสนุกในการขับขี่ โดยรุ่นใหม่นี้ยังได้รับรางวัล "RJC Car of the Year 2018" จากการคัดเลือกโดยสถาบันนักวิจัยและผู้สื่อข่าวยานยนต์แห่งญี่ปุ่น หลังจากที่ 2 เจเนอเรชั่นก่อนได้รับรางวัลนี้มาแล้วในปี 2005 และปี 2010 ตามลำดับ สำหรับรถซูซูกิ สวีฟท์ใหม่ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 499,000 บาท